

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 20 ต.ค. 66

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ทส.ร่วมรำลึก'สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ'รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศ. (มติชน 20 ต.ค. 66 หน้า 3)
- กรมป่าไม้โชว์ผลงานรักษป่า (ข่าวสด 20 ต.ค. 66 หน้า 14)
- 'ป๊อด'ชิงตอบกระทู้ปัญหาที่ดิน (ไทยโพสต์ 20 ต.ค. 66 หน้า 3)
- คำนจัดที่ทำกินป่าคลองกรงห้วยไม่เป็นธรรม (ไทยรัฐ 20 ต.ค. 66 หน้า 10)
- กมธ.กษ.พะยุง งดกฎเหล็กเข้ม (เดลินิวส์ 21 ต.ค. 66 หน้า 1,14)

ข่าวเว็บไซต์

- "พัชรวาท" กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน ทั้งไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 และพร้อมรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งทางทะเลและทางบก

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 19 ต.ค. 2566

<https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231019105738090>

- 'พัชรวาท' อ่างตติถการกิจสำคัญชิงตอบกระทู้สด!

ไทยโพสต์ 19 ตุลาคม 2566 <https://www.thaipost.net/politics-news/469364/>

- ป่าไม้แน่น จับมือ เครือซีพี Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม”

สยามรัฐออนไลน์ 19 ตุลาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/486093>

- ป่าไม้แน่น จับมือ เครือซีพี เดินหน้า Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

สำนักข่าวความมั่นคง 20 ตุลาคม 2023 <http://www.xn--22ceam2gca3da8bob7fa9ckd74a6bi7g.com/?p=234896>

- ป่าไม้แน่น จับมือ เครือซีพี เดินหน้า Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 19/10/2566

<https://radionan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/6/iid/225070>

- เมืองพัทยาแจ้งกรมป่าไม้-ตำรวจดำเนินคดีกลุ่มนายทุนลักลอบถางป่าบนเกาะล้าน

อธิปบูรพา 19 ตุลาคม 2023 <https://athipburapa.com/archives/38492>

- เกษตรกรยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีขาดที่ดินทำกินต่อศูนย์ประสานงานภาคประชาชน

คมชัด 20 ต.ค. 2023 <https://aec-tv-online2.com/?p=1127380>

- เกษตรกรยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีขาดที่ดินทำกินต่อศูนย์ประสานงานภาคประชาชนPublished 13 ชั่วโมง

ข่าวบริคอินโฟ 19 ตุลาคม 2023 <https://brickinfotv.com/news/206770>

ทส.ร่วมรำลึก'สมเด็จพระยา'รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศ.

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พช.ทส. วังสรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563 ให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม.ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ให้ใช้ชื่อว่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในน้ำพระราชหฤทัยอันประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย อีกทั้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยพร้อมเพรียงกัน

ร.มว.ทส.กล่าวต่อว่า เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ทส. โดยกรมป่าไม้ จะจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ในวันที่ 20 ต.ค.2566

กรมป่าไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูต่เวทิตา ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้โอกาสวันสำคัญวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณที่พักอาศัย ตามสถานศึกษา และสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งยังเป็นการสนองพระปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในงาน กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้คุณภาพดี เพื่อแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานตลอดจนประชาชนทั่วไป อาทิ อินทนิล ทองอุไร มะค่าโมง ลักฟาง ประดู่ป่า เป็นต้น สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ เพียงนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ฟรี

กรมป่าไม้ใช้職員งานรักษาป่า

วันที่ 19 ต.ค. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เผยผลการดำเนินงานกรมป่าไม้ในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ว่า สามารถรักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 34 ล้านไร่ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่ากว่า 12,000 ไร่ จัดเก็บเชื้อเพลิงกว่า 1,600 ตัน ในด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ กลุ่ม 1 เป้าหมาย 3.9 ล้านไร่ ผ่านการตรวจสอบพื้นที่แล้ว 3.6 ล้านไร่ อนุญาตแล้ว 2.46 ล้านไร่ กลุ่ม 3 และ 4 รับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และอ.นาแห้ว จ.เลย รวมพื้นที่ 457,948 ไร่ กลุ่ม 2,3,4 เป้าหมาย 8.6 ล้านไร่ 19,576 หมู่บ้าน

ด้านการเพิ่มพื้นที่ป่า ปลุกฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 5.81 แสนไร่. ด้านการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 1.41 แสนราย เนื้อที่กว่า 1.72 ล้านไร่. ด้านการจัดการป่านันทนาการ จัดตั้งป่านันทนาการทั่วประเทศ 30 แห่ง เตรียมประกาศอีก 17 แห่ง. ด้านการจัดการป่าชุมชน เป้าหมาย 15,000 ป่าชุมชน จัดตั้งแล้ว 11,984 ป่าชุมชน เครื่องมือรักษาป่าไม้ รวมทั้งสิ้น 4,260 เครื่องมือ แบ่งเป็นเครื่องมือราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) 506 เครื่องมือ เครื่องมือหมู่บ้านป้องกันไฟป่า 3,686 เครื่องมือ เครื่องมือป่าชุมชน 68 จังหวัด. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการประชาชน ทั้งการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ การแจกกล้าไม้ เป็นต้น

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และโครงการบริหารจัดการที่ดินป่า ไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรมตามแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาการ บูรณาการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล และโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ภายใต้แนวคิดรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ให้คนอยู่กับป่า ส่งเสริมไม้มีค่า พัฒนาป่าชุมชน ป่านันทนาการ

'ป๊อด' ซึ่งตอบกระทู้ปัญหาที่ติด

รัฐสภา ● เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธาน นาย สมบัติ ยะสินธุ์ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถาม ด้วยวาจา เรื่องปัญหาการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ต่อ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยนายวัน มูหะมัดนอร์ได้แจ้งต่อที่ประชุม

ว่า สำนักงานกระทรวง ทส.ได้ มีหนังสือแจ้งว่า รมว.ทส.ติด ภารกิจที่สำคัญ จึงขอเลื่อนการ ตอบกระทู้นี้ออกไปก่อน หาก นายสมบัติยังมีความประสงค์ จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาอยู่ ขอ ให้เสนอในการประชุมครั้งถัดไป จากนั้นนายสมบัติกล่าว ว่า จากกรณีที่เพื่อนสมาชิกได้ ท้วงติงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เนื่องจากกระทู้ถามด้วย วาจาเราจะบอกใครไม่ได้อยู่ แล้วว่าจะถามเรื่องอะไรและ กระทรวงไหน ครม.ควรจะให้

เกียรติสภา ตนได้ถามตรงไป ยัง รมว.ทส. ไม่ได้ถามนาย ก รัฐมนตรี และตนยืนยันว่า จะ ฝากผ่านประธานสภา เพื่อบอก ไปยัง รมว.ทส. ขอให้มาตอบ ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากเรื่อง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินใน เขตป่ามีปัญหาเช่นเดียวกันใน หลายจังหวัด ที่ผ่านมามีในทุ กรัฐบาลที่พยายามออกนโยบาย และมติ ครม.ต่างๆ เพื่อแก้ไข เรื่องนี้ แต่กลับยังไม่มีการแก้ไข ลักที่ ทำให้เป็นอุปสรรคแก่ หน่วยงานต่างๆ.

ค่านจัดที่ทำกินป่าคลองกรุงหยันไม่เป็นธรรม

วันที่ 19 ต.ค. ที่ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน ในเขตป่าสงวนป่าคลองกรุงหยัน ต.กรุงหยัน อ.ทุ่ง 480 ราย แต่แล้วทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับ ต.คูคตอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตัวแทนเกษตรกรจาก ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 4,600 ไร่ เนื่องจาก มิมติจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มชาวบ้าน 228 คนแทน จ.นครศรีธรรมราช นำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ทสจ.นครศรีธรรมราช แจงว่าจะนำพื้นที่ดังกล่าวไป ทำให้พวกตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ชาวบ้าน 228 กรณีขาดที่ทำกินหลังจากร้องขอต่อรัฐบาลนานกว่า จัดสรรให้กับราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งจำนวน 228 ราย รายได้ทั้งเงินชดเชยและที่ทำกินแต่ชาวบ้านอีก 480 2 ปี โดยมีนายสรรัก มาลัยทอง หน.ศูนย์ประสานงาน เดิมทีพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านเข้าไปทำกินเมื่อ รายไม่ได้อะไรเลยจึงมาร้องขอความเป็นธรรมและ ภาคประชาชน จ.ปทุมธานี และนายชำนาญ เพชรศรี 2 ปีที่ผ่านมา แต่กรมป่าไม้ขอพื้นที่คืนเนื่องจากจะ ขอคัดค้านในการจัดที่ดินทำกินให้กับกลุ่มชาวบ้าน ที่ปรึกษาฯ รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนายสมโชค นำไปทำอ่างเก็บน้ำต่อมามีชาวบ้าน 228 คนได้รับ 228 รายดังกล่าว ด้านนายสรรักรับปากว่าจะยื่น สงแก้วตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยว่าเป็นตัวแทนเกษตรกร เงินชดเชย แต่อีก 480 คนไม่ได้ จึงยื่นขอพื้นที่ทำกิน เรื่องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วน เพื่อ 480 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรที่ดินทำกิน ต่อกรมป่าไม้ ซึ่งอนุมัติให้ที่ทำกินแก่ชาวบ้านทั้ง หาทายเยี่ยวยาและแก้ไขปัญหาต่อไป.

กมธ.ถกพะยุง จัดกฎเหล็กเข้ม

แอบตัดกันเพลिन ย้อนไป 3 ปี 122 ต้น

กมธ.การเงิน การคลังฯ ถกปัญหาการตัดไม้พะยุง และไม่มีค่าในเขตที่ราชพัสดุ หลังพบตัวเลขลอบตัดไม้ในเขตที่ราชพัสดุพุ่งสูง โดยเฉพาะพื้นที่ กาศลีนธุ์ พบปีเดียวถูกตัดกว่า **◆ อ่านต่อหน้า 14**

พะยุง

□ ต่อจากหน้า 1

60 ต้น ขณะที่ยอดรวม 3 ปีย้อนหลัง ไม้พะยุงถูกตัดจำนวน 122 ต้น ไม้สัก 15 ต้น ไม้มีค่าอื่น ๆ กว่า 259 ต้น จัดกฎเหล็กตลอดมาตรการแก้ปัญหาทั่วประเทศ 3 ระยะ สั้น-กลาง-ยาว สั่งจัดทำคู่มือแนวทางตัดไม้กรณีมีความจำเป็นแก้ปัญหาให้เป็นแนวทางเดียวกัน

วันที่ 19 ต.ค. นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน กล่าวว่ วานนี้ทางคณะกรรมการการเงิน การคลังฯ ได้เข้าพบนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ หลังพบว่ามีกรลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ราชพัสดุหลายครั้ง

นายวิรัช กล่าวว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มีการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุจำนวน 60 ต้น ขณะที่ข้อมูลในรอบปี 2563-2566 พบข้อมูลการตัดไม้ในเขตที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เป็นไม้พะยุง 122 ต้น ไม้สัก 15 ต้น และไม่มีค่าอื่น ๆ จำนวน 259 ต้น นอกจากนี้พบว่าทำเป็น

ขบวนการ โดยมีกรลักลอบตัด ก่อนที่ทางโรงเรียนจะขออนุญาตชนารักษ์ตัดไม้พะยุงขาย ซึ่งเป็นการขายในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ภาครัฐได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต่ำกว่าราคาตลาดถึง 25-50 เท่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการดำเนินการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

“โดยระยะสั้น (1) ออกหนังสือแจ้งเวียนชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตัดไม้ให้แก่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุในระดับกระทรวง ทบวง กรม ทราบเพื่อกำชับหน่วยงานในสังกัด ว่าสามารถดำเนินการตัดต้นไม้ได้ด้วยเหตุผลความจำเป็นตาม ว.20 หรือต้องส่งมอบพื้นที่ที่ราชพัสดุตามสัญญาเอกชนร่วมลงทุน และหรือการจัดทำบริการสาธารณะ (2) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตัดไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (3) กรณีมีภาพข่าวเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้ ให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริง ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และ (4) กำหนดให้ธนารักษ์พื้นที่ ชี้แจงประชาสัมพันธ์การตัดไม้ในคราวการประชุมประจำเดือนของ

จังหวัด และหรือผ่านช่องทางอื่นเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใช้ที่ราชพัสดุระดับจังหวัดเป็นประจำโดยตลอด” นายวิรัช กล่าว

ในส่วนระยะกลางนั้น (1) จัดทำหลักฐานข้อมูลต้นไม้พะยุงและไม้สักบนที่ราชพัสดุในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (2) จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการในการตัดต้นไม้พะยุงถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน (3) เร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตัดต้นไม้จำนวน 2 ฉบับ กล่าวคือระเบียบคณะกรรมการที่ราชพัสดุว่าด้วยงานทะเบียนที่ราชพัสดุ และรายงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.... และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่จะรื้อถอน วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ พ.ศ.... และ (4) จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามข้อ 3 ให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ และผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สำหรับระยะยาว คือ (1) จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ทุกประเภทบนที่ราชพัสดุ ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ (2) ประเมินการบังคับใช้กฎหมายลำดับรอง ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน และ (3) จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุให้แก่ผู้ใช้ปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ และผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ที่กระทรวงการคลังนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฯ พร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ซึ่งทางสภาจะมีการนำเรื่องขึ้นตั้งกระทู้ถามในวันที่ 20 ต.ค.ที่จะนี้ ทั้งนี้ ตนและกรมธนารักษ์ได้ร่วมกันชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ปัญหา พร้อมสั่งดำเนินการ 3 แนวทางเร่งด่วน ให้กรมธนารักษ์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธาน เพื่อดูข้อมูลว่า มี

เจ้าหน้าที่ธนารักษ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ขบวนการตัดไม้มีค่าที่กาฬสินธุ์หรือจังหวัด อื่นหรือไม่ หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ ปกป้องจะดำเนินเอาผิดอย่างเด็ดขาด พร้อมให้ตรวจสอบโทษทางวินัยด้วย

นอกจากนี้สั่งกรมธนารักษ์จัดทำ ไกด์ไลน์ หรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือเวียน ส่งไปยังธนารักษ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ใจความสำคัญ คือ ห้ามการตัดไม้มีค่าใน พื้นที่ราชพัสดุทุกชนิด ยกเว้นกรณีมีเหตุ จำเป็น เช่น กีดขวางการใช้พื้นที่เพื่อปลูก สร้างอาคาร สายไฟฟ้า หรือต้นไม้อาจโค่น ล้มเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น และสุดท้ายสั่งการให้กรมธนารักษ์ จัดทำฐานข้อมูลไม้มีค่าในที่ราชพัสดุทั่วประเทศให้เสร็จภายใน 1 ปี เพื่อใช้เป็น บัญชีข้อมูลช่วยให้กรมธนารักษ์ และ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มีข้อมูล เชื่อเท็จจริง สำหรับเป็นแนวทางตรวจสอบให้ส่วน ราชการในพื้นที่ สอดส่องดูแลไม้มีค่าในที่ ราชพัสดุ.

"พัชรวาท" กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน ทั้งไฟฟ้า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 และพร้อมรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งทางทะเลและทางบก

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 19 ต.ค. 2566

<https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231019105738090>

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน ทั้งไฟฟ้า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 และพร้อมรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งทางทะเลและทางบก

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เน้นความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะงานที่ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้หน่วยงานดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้แทนการทำงานของกระทรวงทรัพยากรฯ ในระดับภูมิภาคต้องดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย นโยบายของรัฐบาลที่กำหนด และภารกิจเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาประชาชน เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม // การแก้ปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด // การเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งทางทะเลและทางบกที่สร้างรายได้จำนวนมากให้ประเทศ // การแก้ปัญหาทุรกรุกพื้นที่ป่า // การร่วมกับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกเขตป่า พร้อมหามาตรการหรือแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ

ประวิทย์
'สังคมออนไลน์' บนแล้วสัมภาษณ์
สัปดาห์นี้ภาพข่าว
ทางใต้กับจามาส ทางเหนือ
ธรรมาภิบาลของประเทศไทยสัมภาษณ์
ยังคิดจะฝากอยู่ที่นี่?

'พัชรวาท' อ่างตติถการกิจสำคัญซึ่งตอบกระทู้สด!

ไทยโพสต์ 19 ตุลาคม 2566 <https://www.thaipost.net/politics-news/469364/>

'บิ๊กป๊อด' อ่างตติถการกิจ ซึ่งตอบกระทู้สด หลัง 'สมบัตติ' ทวงถามแก้ปัญหาค่าที่ดินป่าไม้

19 ต.ค. 2566 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา นายสมบัตติ ยะสินธุ์ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา เรื่องปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ต่อ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยนายวันมูหะมัดนอร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักงานกระทรวงทรัพยากรฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า รมว.ทรัพยากรฯ ตติถการกิจที่สำคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้นี้ออกไปก่อน หากนายสมบัตติยังมีความประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาอยู่ ขอให้เสนอในการประชุมครั้งถัดไป

จากนั้น นายสมบัตติ กล่าวว่า จากกรณีทีเพื่อนสมาชิกได้ท้วงติงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เนื่องจากกระทู้ถามด้วยวาจาเราจะบอกใครไม่ได้อยู่แล้วว่าจะถามเรื่องอะไรและกระทรวงไหน ซึ่งครม. ก็ควรจะให้เกียรติสภาในการต้องรอดูว่าจะมีสมาชิกคนใดหารือ ซึ่งก็ได้ถามตรงไปยังรมว.ทรัพยากรฯ ไม่ได้ถามนายกรัฐมนตรี แต่ รมว.ทรัพยากรฯ ตติถการกิจ ซึ่งยังยืนยันว่าจะฝากผ่านประธานสภาเพื่อบอกไปยังรมว.ทรัพยากรฯ ขอให้มาตอบในสัปดาห์หน้า เนื่องจากเรื่องปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า เชื่อว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันในหลายจังหวัด โดยที่ผ่านมาแม้ในทุกรัฐบาลที่พยายามออกนโยบาย และมติ ครม. ต่างๆ เพื่อแก้ไขเรื่องนี้ แต่กลับยังไม่มีการแก้ไขสักที ทำให้เป็นอุปสรรคแก่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้ เช่น มติ 23 มิ.ย. 63 ที่ยิ่งออกมา ยิ่งทำให้มีปัญหามากขึ้น



ป่าไม้ผ่าน จับมือ เครือซีพี Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม”

สยามรัฐออนไลน์ 19 ตุลาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/486093>

ป่าไม้ผ่าน จับมือ เครือซีพี เดินหน้า Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

วันที่ 19 ต.ค.66 นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นางสาวภัทราพร พรหมโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายศุภเกียรติ จันทะยอด รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขุ่น นายปิติพงษ์ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านสบขุ่น มูลนิธิวัฒนเสรี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสบขุ่น ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 50 คน ร่วม Kick off โครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความตระหนักรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน

นาย บัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนฯ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ที่สำคัญของประเทศไทย โดยส่งเสริมชุมชนในด้านอาชีพเกษตรกรรม ปลูกกาแฟเพื่อสร้างป่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำให้เกิดการรุกราน ภูเขาหัวโล้น และหมอกควันไฟป่าที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง จึงจัด โครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักสูตร Sustainable Leadership Development Program : SLDP ผ่านรูปแบบกิจกรรมค่าย ENVI CAMP for YOUTH “Less is More : Carbon Credit” เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 โดยบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างเครือซีพีและกรมป่าไม้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เรียนรู้คุณค่าของป่าไม้ วัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหา PM 2.5 และกิจกรรมออกแบบ “หมู่บ้านในฝัน”

ทางด้าน คุณปิติพงษ์ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านสบขุ่น กล่าวว่า ที่ผ่านมามีชุมชนบ้านสบขุ่น ก็ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อาทิ ปลูกป่า บวชป่า ปลูกป่าชุมชน นอกจากนี้ หลายปีที่ผ่านมา ชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจาก

เครือข่ายซีพี ในการปลูกกาแฟสร้างป่า ทำให้ในปัจจุบันบริเวณโดยรอบชุมชนมีพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น สำหรับค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและยินดีที่เครือข่ายซีพี เข้ามาให้ความรู้และปลูกฝังเด็กๆเยาวชนในหมู่บ้านของเราไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งในแต่ละกิจกรรมยังให้ความรู้พร้อมปลูกฝังในแต่ละเรื่องไปเป็นสิ่งที่ดี ในบางกิจกรรมเด็กๆก็ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายซีพี ยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปลูกฝังเยาวชนภาคเหนือที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ผ่านโครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (SLDP) ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยกันเป็นกระบอกเสียง เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ มีส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในถิ่นฐานบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนต่อไป



ป่าไม้่น่าน จับมือ เครือซีพี เดินหน้า Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

สำนักข่าวความมั่นคง 20 ตุลาคม 2023 <http://www.xn--22ceam2gca3da8bob7fa9ckd74a6bi7g.com/?p=234896>

ป่าไม้่น่าน จับมือ เครือซีพี เดินหน้า Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์, พร้อมด้วย คุณภัทราสร พรหมโชติ นักวิชา การป่าไม้ชำนาญการ, นายศุภเกียรติ จันตะยอต รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบซุ่น, นายปิติพงษ์ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านสบซุ่น, มุณีวิวัฒน์ เสรี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสบซุ่น ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 50 คน ร่วม Kick off โครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ ENVI camp For young talent : LESS is more l Carbon credit ภายใต้หลักสูตร Sustainable Leadership Development Program : SLDP ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความตระหนักรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านสบซุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนฯ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ที่สำคัญของประเทศไทย โดยส่งเสริมชุมชนในด้านอาชีพเกษตรกรรม ปศุศกแพเพื่อสร้างป่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำให้เกิดการรุกรป่า ภูเขาหัวโล้น และหมอกควันไฟป่าที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง จึงจัด โครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักสูตร Sustainable Leadership Development Program : SLDP ผ่านรูปแบบกิจกรรมค่าย ENVI CAMP for YOUTH “Less is More : Carbon Credit” เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 โดยบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างเครือซีพีและกรมป่าไม้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เรียนรู้คุณค่าของป่าไม้ วัดการ

เจริญเติบโตของต้นไม้ การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหา PM 2.5 และกิจกรรม
ออกแบบ “หมู่บ้านในฝัน”

ทางด้าน นายปิติพงษ์ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านสบซุ่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาชุมชนบ้านสบซุ่น ก็ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อาทิ ปลูกป่า บวชป่า ปลูกป่าชุมชน นอกจากนี้ หลายปีที่ผ่านมา ชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจาก
เครื่องซีพี ในการปลูกกาแฟสร้างป่า ทำให้ในปัจจุบันบริเวณโดยรอบชุมชนมีพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น สำหรับค่าย
กิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและยินดีที่เครื่องซีพี เข้ามาให้ความรู้และปลูกฝังเด็กๆเยาวชนในหมู่บ้านของเราไม่ให้ตัดไม้ทำลาย
ป่า อีกทั้งในแต่ละกิจกรรมยังให้ความรู้พร้อมปลูกฝังในแต่ละเรื่องไปเป็นสิ่งที่ดี ในบางกิจกรรมเด็กๆก็ได้รับความรู้ใหม่ๆ
เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ เครื่องซีพี ยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปลูกฝังเยาวชนภาคเหนือที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ผ่านโครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (SLDP) ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ช่วยกันเป็นกระบอกเสียง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า มีส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในถิ่นฐานบ้านเกิดได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป

ป่าไม้ น่าน จับมือ เครือซีพี เดินหน้า Kick off “ค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 19/10/2566

<https://radionan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/6/iid/225070>

ที่โรงเรียนบ้านสบซุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นางสาวภัทราพร พรหมโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้นำชุมชน มูลนิธิวัฒนเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบซุ่น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสบซุ่น ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 50 คน ร่วม Kick off โครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปันเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความตระหนักรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนฯ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ที่สำคัญของประเทศไทย โดยส่งเสริมชุมชนในด้านอาชีพเกษตรกรรม ปลูกกาแฟเพื่อสร้างป่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำให้เกิดการรุกรานภูเขาหัวโล้น และหมอกควันไฟป่าที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง จึงจัด โครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักสูตร Sustainable Leadership Development Program : SLDP ผ่านรูปแบบกิจกรรมค่าย ENVI CAMP for YOUTH “Less is More : Carbon Credit” เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 โดยบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างเครือซีพีและกรมป่าไม้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เรียนรู้คุณค่าของป่าไม้ วัตถุประสงค์ของต้นไม้ การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหา PM 2.5 และกิจกรรมออกแบบ “หมู่บ้านในฝัน” ทั้งนี้ เครือซีพี ยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้ารณรงค์ปลูกฝังเยาวชนภาคเหนือที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ผ่านโครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (SLDP) ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยกันเป็นกระบอกเสียง เพื่ออนุรักษ์ ปันฟูป่า มีส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในถิ่นฐานบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนต่อไป



เมืองพัทยาแจ้งกรมป่าไม้-ตำรวจดำเนินคดีกลุ่มนายทุนลักลอบถางป่าบนเกาะลำาน

อธิปบูรพา 19 ตุลาคม 2023 <https://athipburapa.com/archives/38492>

นายมานิช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าชุมชนบ้านเกาะลำานถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของเมืองพัทยา โดยสถานการณ์ปกติจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน รัสเซีย และอินเดียเดินทางไปพักผ่อนเฉลี่ยวันละกว่า 10,000 คน ขณะที่แม้ว่าที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เกาะลำานยังถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากเหมือนเดิม แต่ด้วยความที่เกาะลำานมีพื้นที่โดยรวมเพียง 4.27 ตร.กม.มีลักษณะเป็นภูเขา จึงทำให้มีที่พักและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว แม้จะมีชายหาดที่สวยงามรอบเกาะถึง 7 แห่งก็ตาม

นายมานิช กล่าวอีกว่าสำหรับชุมชนบ้านเกาะลำาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ในอดีตจะเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อทำกินในรูปแบบเกษตรกรรม และประมงท้องถิ่น ทำให้ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องเกินกว่า 50% แต่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและแจ้งให้รัฐทราบเกี่ยวกับพื้นที่อาศัยและที่ทำกินที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ทั้งนี้ อบจ.ชลบุรี ได้ส่งมอบพื้นที่เกาะลำานให้เมืองพัทยาเป็นผู้กำกับดูแล มาระยะหลังเริ่มมีกลุ่มนายทุนเข้ามาซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือทำสัญญาเช่าเพื่อเปิดธุรกิจท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นายมานิช กล่าวต่อไปว่าล่าสุดมีชาวบ้านแจ้งมายังเมืองพัทยาว่ามีนายทุนเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าบริเวณร่องเข้าหน้าหาดสังวาลย์นานกว่า 2 อาทิตย์แล้ว มีการปรับหน้าดินกินพื้นที่จำนวนหลายสิบไร่ จึงลงมาตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกจริง จึงได้ให้ฝ่ายกฎหมายส่งเรื่องให้ทางกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเข้ามาจัดการ ขณะที่เมืองพัทยาในฐานะที่มีส่วนในการดูแลด้วยต้องเข้าไประงับการดำเนินการ และเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สภ.เมืองพัทยา

ทั้งนี้ พื้นที่เกาะลำานส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่ค่อยมีโฉนด แต่ที่พบเห็นอยู่เป็นชาวบ้านที่เข้ามาจับจองพักอาศัยและกินมาเป็นเวลานาน เมืองพัทยาจึงพยายามเข้ามาช่วยกำกับดูแลให้ อย่างบริเวณหน้าบ้าน หรือหาดแสม รวมทั้งที่ดินบนเขาอีก 300 กว่าไร่ที่ อบจ.ชลบุรี มอบให้เมืองพัทยาไว้เพื่อดูแลและจัดทำประโยชน์ ส่วนกรณีที่กรมเจ้าท่าลงไปสำรวจและแจ้งความดำเนินคดีกับรีสอร์ทที่สร้างรุกล้ำลำานนั้น ปัจจุบันบางส่วน กรมเจ้าท่าได้ให้การรับรองและมาเสียภาษีกับเมืองพัทยาแล้ว ขณะที่บางส่วนที่ยังไม่มีการรับรองก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของชั้นศาล คงจะต้องรอฟังความชัดเจนต่อไป



เกษตรกรยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีชาติที่ดินทำกินต่อศูนย์ประสานงานภาคประชาชน

คมชัด 20 ต.ค. 2023 <https://aec-tv-online2.com/?p=1127380>

วันที่ 19 ตุลาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตัวแทนเกษตรกรจากจ.นครศรีธรรมราช นำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีชาติที่ดินทำกินหลังร้องขอต่อรัฐบาลนานกว่า 2 ปีแล้วโดยมีนายศรรัก มาลัยทอง หน.ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี นายชำนาญ เพชรศรี ที่ปรึกษา ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้

นายสมโชค สงแก้ว ตัวแทนชาวบ้าน 480 รายกล่าวว่าตนเองเป็นตัวแทนเกษตรกร 480 รายที่ได้รับผลกระทบของการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่เขตป่าสงวนป่าคลองกรุงหยัน ในตำบลกรุงหยัน อำเภอกงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 4,600 ไร่ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่าจะนำพื้นที่ดังกล่าว ไปจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 228 ราย

ซึ่งเดิมที่พื้นที่ดังกล่าวนี้กลุ่มราษฎรได้มีการเข้าไปใช้พื้นที่ทำกินพอมานาน 2 ปีที่ผ่านมาทางกรมป่าไม้ได้มีการขอพื้นที่คืนเนื่องจากจะนำไปทำอ่างเก็บน้ำแทน ซึ่งกลุ่มราษฎรที่ใช้พื้นที่ทำกินทั้งหมดจึงขาดที่ทำกิน จนกระทั่งชาวบ้านจำนวน 228 คนได้รับเงินชดเชยไปแต่อีกจำนวน 480 คนกลับไม่ได้เงินชดเชยแต่อย่างใดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านทั้ง 480 รายได้มีการยื่นขอพื้นที่ทำกินแก่กรมป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีการอนุมัติให้ที่ทำกินแก่ชาวบ้านทั้ง 480 ราย

แต่แล้วทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมีมติจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มชาวบ้าน 228 คนแทนจึงรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะชาวบ้าน 228 รายได้ทั้งเงินชดเชยและที่ทำกินแต่ชาวบ้านอีก 480 รายกลับไม่ได้อะไรเลยจึงนำเรื่องดังกล่าวมาร้องขอความเป็นธรรมและขอคัดค้านในการจัดที่ดินทำกินให้กับกลุ่ม 228 รายได้กล่าวที่ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี เพราะเคยไปยื่นหนังสือร้องคัดค้านมาหลายหน่วยงานเรื่องก็เงียบหาย

นายศรรัก มาลัยทอง หน.ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี กล่าวว่าตนเองจะเร่งดำเนินการนำเรื่องที่บ้านเดือดร้อนไปยังกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางเยียวยาและแก้ไขให้เร็วที่สุดต่อไป



เกษตรกรยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีขาดที่ดินทำกินต่อศูนย์ประสานงานภาคประชาชนPublished 13 ชั่วโมง
ข่าว BrickInfo TV 19 ตุลาคม 2023 <https://brickinfotv.com/news/206770>

วันที่ 19 ตุลาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ตัวแทนเกษตรกรจากจ.นครศรีธรรมราช นำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีขาดที่ดินทำกินหลังร้องขอต่อรัฐบาลนานกว่า 2
ปีแล้วโดยมีนายศรรัก มาลัยทอง หน.ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี นายชำนาญ เพชรศรี ที่ปรึกษา ศูนย์
ประสานงานภาคประชาชน รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้

นายสมโชค สงแก้ว ตัวแทนชาวบ้าน 480 รายกล่าวว่าตนเองเป็นตัวแทนเกษตรกร 480 รายที่ได้รับผลกระทบของการ
จัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่เขตป่าสงวนป่าคลองกรุงหยัน ในตำบลกรุงหยัน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน
4,600 ไร่ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่าจะนำพื้นที่ดังกล่าว ไปจัด
ที่ดินทำกินให้กับราษฎรอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 228 ราย

ซึ่งเดิมที่พื้นที่ดังกล่าวนี้กลุ่มราษฎรได้มีการเข้าไปใช้พื้นที่ทำกินพอมานานเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาทางกรมป่าไม้ได้มีการขอพื้นที่คืน
เนื่องจากจะนำไปทำอ่างเก็บน้ำแทน ซึ่งกลุ่มราษฎรที่ใช้พื้นที่ทำกินทั้งหมดจึงขาดที่ทำกิน จนกระทั่งชาวบ้านจำนวน 228 คน
ได้รับเงินชดเชยไปแต่อีกจำนวน 480 คนกลับไม่ได้เงินชดเชยแต่อย่างใดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านทั้ง 480 รายได้
มีการยื่นขอพื้นที่ทำกินแก่กรมป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีการอนุมัติให้พื้นที่ทำกินแก่ชาวบ้านทั้ง 480 ราย

แต่แล้วทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมีมติจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มชาวบ้าน 228 คนแทนจึงรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะชาวบ้าน 228 รายได้ทั้งเงินชดเชยและที่ทำกินแต่ชาวบ้านอีก 480 รายกลับไม่ได้อะไรเลยจึงนำเรื่องดังกล่าวมาร้องขอ
ความเป็นธรรมและขอคัดค้านในการจัดที่ดินทำกินให้กับกลุ่ม 228 รายได้กล่าวที่ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี
เพราะเคยไปยื่นหนังสือร้องคัดค้านมาหลายหน่วยงานเรื่องก็เงียบหาย

นายศรรัก มาลัยทอง หน.ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี กล่าวว่าตนเองจะเร่งดำเนินการนำเรื่องที่ชาวบ้าน
เดือดร้อนไปยังกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางเยียวยาและแก้ไขให้เร็ว
ที่สุดต่อไป